

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนพรัตน์ สมการณ	ประธานสภา อบต.	4	นพรัตน์ สมการณ	
2	นายบุญธรรม เกษรชื่น	รองประธาน อบต.	11	บุญธรรม เกษรชื่น	
3	นางละเอียด พันธุ์มี	สมาชิกสภา อบต.	1	ละเอียด พันธุ์มี	
4	นางเสถียร โสตาพัฒนา	สมาชิกสภา อบต.	2	เสถียร โสตาพัฒนา	
5	นายยุพาพร ทองภู	สมาชิกสภา อบต.	3	ยุพาพร ทองภู	
6	นางสาวอำพร สวางค์	สมาชิกสภา อบต.	5	-	
7	นายสุบิน สุหา	สมาชิกสภา อบต.	6	สุบิน สุหา	
8	นางวงเดือน มีลाम	สมาชิกสภา อบต.	7	วงเดือน มีลाम	
9	นางพวน อัครจักร	สมาชิกสภา อบต.	8	พวน อัครจักร	
10	นางชมชิต มีสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.	9	ชมชิต มีสิทธิ์	
11	นางสังวร มะลิลิศ	สมาชิกสภา อบต.	12	สังวร มะลิลิศ	
12	นางเกษศิริรินทร์ หงษ์ไธสง	สมาชิกสภา อบต.	13	เกษศิริรินทร์ หงษ์ไธสง	
13	นายรตเสน แก้วโกคา	สมาชิกสภา อบต.	14	รตเสน แก้วโกคา	
14	นายพิชิต จอมพล	สมาชิกสภา อบต.	15	พิชิต จอมพล	
15	นางรัตน์ ประกอบแสง	เลขานุการสภา	10	รัตน์ ประกอบแสง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเอกรัฐ นานอก	นายก อบต.หนองชัยศรี	เอกรัฐ นานอก	
2	นายอุ้น คันทะนาค	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	อุ้น คันทะนาค	
3	นางอุบล ฌรงค์ศักดิ์	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	อุบล ฌรงค์ศักดิ์	
4	นายสากล จำปาเสน	เลขานุการนายก อบต.หนองชัยศรี	สากล จำปาเสน	
5	นางสาวสายยนต์ พางาม	รองปลัด อบต.หนองชัยศรี	สายยนต์ พางาม	
6	นายวิชัย จันทร์รักษ	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิชัย จันทร์รักษ	
7	นายจิรศักดิ์ อ่อนพันธุ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	จิรศักดิ์ อ่อนพันธุ์	
8	นายภัทพงษ์ ปะทิทั้ง	นักวิชาการศึกษา รักษาาราชแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ภัทพงษ์ ปะทิทั้ง	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
9	นายวชิระ สีสนิท	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4	วชิระ สีสนิท	
10	นายสังเวียน กรมจรรยา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9	สังเวียน กรมจรรยา	
11	นายอุทัย สิงห์รัมย์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	อุทัย สิงห์รัมย์	
12	นางยุภาพร หลงน้อย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ยุภาพร หลงน้อย	
13	นายทักษิณ ชาญขำนิ	คนสวน	ทักษิณ ชาญขำนิ	
14	นางสาวปาณิสรา มลิวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ปาณิสรา มลิวรรณ	
15	นายณัฐภัทร ทิ้งไรสง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐภัทร ทิ้งไรสง	

ผู้มาประชุม จำนวน 14 คน

ไม่มาประชุม จำนวน 1 คน (นางสาวอำพร สวางค์ ส.อบต. หมู่ที่ 5 )

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

#### เริ่มประชุมเวลา 09.00 น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางรัตน์ ประกอบแสง เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เชิญนายนพรัตน์ สมการณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2568 ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายนพรัตน์ สมการณ์ - เนื่องจากวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การยกระดับท้องถิ่นสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital)” ร่วมกับเครือข่ายสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น มีความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่นในยุคดิจิทัลที่ทันสมัย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

นายพนรัตน์ สมการณ์ - ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
ประธานสภา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567  
โดยใช้เวลา 20 นาที หากท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในบันทึก  
การประชุมโปรดยกมือ

- หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุม  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 จำนวน  
13 เสียง,ไม่เห็นด้วย – เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

**3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

นายพนรัตน์ สมการณ์ - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้นำเสนอรายงานผลการ  
ประธานสภา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง  
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

นายเอกรัฐ นานอก - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสรุปผล  
นายก อบต. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 โดยภาพรวมความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ตามที่คณะผู้บริหาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้  
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหาร  
ท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด  
ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงาน  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว รายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ 128 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54 ของโครงการทั้งหมด

**2) ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการ**

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา หัวข้อ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ควรกำหนดความกว้างของไหล่ทางด้วย เพื่อความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนของประชาชน

(2) ผู้บริหารควรให้ความสำคัญโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี (หลักสูตรทบทวนในแต่ละปี) ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญ เพราะในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ได้ทำการเกษตรปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุทำให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่

(3) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา หากมีงบประมาณคงเหลือ ควรนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป เช่น สื่อการเรียนการสอน กระดานอัจฉริยะ เป็นต้น

3) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้สำรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการกลุ่มหรือองค์กรชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนครัวเรือน ที่มีผลต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 150 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.8 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.66 คะแนน อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในระดับ

น้อยที่สุด คือ ด้านผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผลความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากับ 3.68 คะแนน ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

### 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายพรรัตน์ สมการณ์  
ประธานสภา

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เชิญครับ

นายเอกรัฐ นานอก  
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

- ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี บัดนี้กระผมนายเอกรัฐ นานอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองชัยศรี ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 พร้อมได้จัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ได้รับทราบนโยบายที่กระผมแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ในคราวประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ดูรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามเอกสารที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว โดยมีผลการดำเนินการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

#### 1. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนสายหลัก และถนนสายรองให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

1.2 ปรับปรุงระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้ดีขึ้น มาตรฐาน ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค

1.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

## 2. นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2.2 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองชัยศรี ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

2.3 สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการโดยไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง

2.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาในท้องถิ่นมุ่งสู่การอาชีพ

2.6 จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสำคัญทางพุทธศาสนา

## 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

3.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ครัวเรือนและท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตตำบล หนองชัยศรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบและสามารถสร้าง เครือข่ายร่วมกับตำบลและหน่วยงานอื่นได้ต่อไป

## 4. นโยบายด้านสาธารณสุข

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารด้านสาธารณสุข

4.3 ดำเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกต้องลักษณะในสถานบริการผู้ประกอบการ เช่น ตลาด และฟาร์มเลี้ยงสุกร ฟาร์มเลี้ยงไก่ และโรงเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ในพื้นที่ตำบล หนองชัยศรี

4.4 เผื่อระวังติดตามสถานการณ์โรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเขตตำบลหนองชัยศรี

## 5. นโยบายด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม

- 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
- 5.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- 5.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- 5.4 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันยาเสพติด โดยจัดให้มีสนามกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อเยาวชนและประชาชน ห่างไกลจากยาเสพติด

## 6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- 6.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน หมู่บ้านและสถานศึกษา
- 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย
- 6.3 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

## 7. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย

- 7.1 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน
- 7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการจัดตั้งศูนย์ อป.พร. ที่ชัดเจน
- 7.3 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนทั้งตามเทศกาลและภาวะปกติ

## 8. นโยบายด้านการบริหาร การปกครองและบุคลากรท้องถิ่น

- 8.1 จัดบรรยากาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ โดยยึดหลัก “การบริการ คืองานของเรา”
- 8.2 เพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
- 8.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึง และเป็นธรรม
- 8.4 เน้นการบริหารราชการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 8.5 เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่  
จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ  
ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

**1. รายงานสรุปงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

รายงานสรุปงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

หมวด/รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	หมายเหตุ
รายรับตามประมาณการรายรับ			
ภาษีอากร	80,000.00	103,160.71	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	179,100.00	87,773.29	
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	232,919.96	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	151,300.00	1,930.00	
รายได้จากทุน	1,000.00	85.00	
ภาษีจัดสรร	22,369,000.00	22,089,501.07	
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,939,300.00	23,891,436.00	
<b>รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>45,969,700.00</b>	<b>46,406,806.03</b>	
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,198,800.00	
<b>รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		<b>3,198,800.00</b>	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>49,605,606.03</b>	

รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

หมวด/รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	หมายเหตุ
งบกลาง	13,587,706.00	12,782,265.00	
งบบุคลากร	15,666,540.00	13,356,623.00	
งบดำเนินงาน	8,769,264.00	6,239,718.68	
งบลงทุน	4,988,190.00	3,948,645.00	
งบเงินอุดหนุน	2,943,000.00	2,795,287.00	
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	
<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>45,969,700.00</b>	<b>39,137,538.68</b>	
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		3,198,800.00	
<b>รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		<b>3,198,800.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>42,336,338.68</b>	
<b>รายรับสูงกว่า รายจ่าย</b>		<b>7,269,267.35</b>	



## 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

2.1 ผลการดำเนินการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 8 ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน จำนวน 52 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.85 และโครงการจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 16 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.28

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน การเกษตร จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และแผนงานงบกลาง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 และแผนงานงบกลาง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน การศึกษา จำนวน 14 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น จำนวน 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 และแผนงานงบกลาง จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

รวม 8 ยุทธศาสตร์ จำนวน 128 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54 ของโครงการทั้งหมด

2.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ได้แก่ (1) เครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง (2) ตู้บานเลื่อน (3) ลำโพงภาคขยาย 250 วัตต์ (4) เครื่องส่งสัญญาณ (5) ไมล์ลอย Smart wireless (6) กล้องเก็บอุปกรณ์ (7) ลำโพงภาคขยาย 200 วัตต์ (8) เครื่องสแกนเนอร์ (9) เครื่องพิมพ์แบบอัดฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (10) โน้ตบุ๊ก (11) คอมพิวเตอร์สำนักงานฯ (12-13) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 484,825 บาท

2) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องตบดิน งบประมาณที่ใช้ 20,900 บาท

3) โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้แก่ ชุดโซฟา จำนวน 4 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 90,900 บาท

นายพรรัตน์ สมการณ์ ประธานสภา - ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ประชุม - รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

นายเอกรัฐ นานอก นายก อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ร่วมกับนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
- 3) เพื่อให้อปท.ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีระบบจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดไป ยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
- 4) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดบุรีรัมย์

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เป็นหน่วยงานความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- 1) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์
- 2) เก็บ ขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง นำส่งสถานที่รองรับขยะมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างงาน เก็บ ขนขยะมูลฝอย เพื่อนำออกจากพื้นที่ของตนไปส่งยังสถานที่รับรองขยะมูลฝอย
- 3) การขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัด จะต้องจัดให้มีระบบการป้องกันการฟุ้งกระจาย กลิ่นเหม็น และนำเสียจากขยะ มิให้ไหลเประอะเปื้อนในระหว่างเส้นทาง
- 4) ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะต้นทาง ควบคุม และกำกับแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ให้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นหน่วยงานหลัก และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงเรียนประธานและสมาชิกสภาทุกท่านเพื่อโปรดทราบและขอมติเห็นชอบ เพื่อร่วมดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว

นายณวัฒน์ สมการณ์ - ขอให้สมาชิกทุกท่าน ยกมือเพื่อเห็นชอบ  
ประธานสภา  
ที่ประชุมฯ - มีมติเห็นชอบ 13 เสียง, ไม่เห็นด้วย - เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ)

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นายณวัฒน์ สมการณ์ - ผมขอขอบคุณท่านเอกรัฐ นานอก นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
ประธานสภา และขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีและ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
- มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมฯ

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นางรัตน์ ประกอบแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายพนรัตน์ สมการณ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

—

.....  
(นางสาวอำพร สวางค์)



.....  
(นายสุบิน สุหา)



.....  
(นายพิชิต จอมพล)